

Số: 383/VHX-MTXH

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 08 năm 2018

V/v Đề nghị thực hiện giao thừa đất cho các  
hộ gia đình ở Khu tái định cư Sa Lắng.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa

Khu tái định cư Sa Lắng, xã Thanh Xuân đã được xây dựng cơ bản hoàn thành các hạng mục tối thiểu để đảm bảo điều kiện bố trí tái định cư gồm:

(i) Mặt bằng nền Khu tái định cư: Bố trí 55 thửa đất ở đã được hoàn thiện đủ điều kiện để xây dựng nhà ở 54 thửa, có 1 thửa để dự phòng;

(ii) Đường giao thông nội vùng: dài 750m đã hoàn thành phần nền đất rải đá dăm cấp phối và lu đầm chặt (Trong đó có 160m đã đổ bê tông mặt) đảm bảo điều kiện đi lại thuận tiện cho các phương tiện giao thông;

(iii) Mương thoát nước chân taluy dương: Hoàn thành thông nước về hai phía;

(iv) Mương thoát nước hai bên đường giao thông: Hoàn thành phần mương, đảm bảo thoát nước mưa và nước sinh hoạt tốt;

(v) Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Đã hoàn thành đưa nước từ đầu nguồn trên đỉnh núi Pu Ki về bể lắng, lọc tại Khu TĐC và từ bể đến các hộ sử dụng. Đảm bảo cấp đủ nước cho Khu TĐC;

(vi) Điện sinh hoạt 0,4kV: Đã hoàn thành, khi các hộ di chuyển hộ gia đình tự đề nghị Điện Lực Quan Hóa di chuyển công tơ đến nơi ở mới.

(vii) Nghĩa địa: đã hoàn thành tháng 03/2016.

Trên cơ sở nhu cầu cần phải di dời, tái định cư đến nơi ở mới để sớm ổn định của 52 hộ gia đình tại bản Sa Lắng và tiến độ GPMB lòng hồ Thủy điện Hồi Xuân, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Hồi Xuân VNECO đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa xem xét, cho phép triển khai thực hiện giao thừa đất cho các hộ gia đình tại Khu Tái định cư Sa Lắng.

Thực tế hiện trạng các công việc chưa xây dựng xong như hoàn thiện mái taluy dương, làm rãnh thoát nước đỉnh, xây bậc nước; Tường chắn và ốp mái taluy âm; đổ bê tông mặt đường giao thông; nắp đậy mương thoát nước; đường giao thông ngoại vùng và một số công tác khác Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Hồi Xuân VNECO cam kết yêu cầu nhà thầu thực hiện hoàn thành trước tháng 11/2018.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa.

Tài liệu kèm theo: 06 Bản đồ chia thửa khu đất và 06 Bảng thống kê diện tích Khu tái định cư Sa Lắng, xã Thanh Xuân.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Quan Hóa;
- Lưu MTXH ; VT.

